

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 22-24 เมษายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน แนวหน้า ไทยรัฐ ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ (22 เม.ย. 60) กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ เดลินิวส์ (22 เม.ย. 60)</p>	<p>ลักลอบขนอสุจิ ออกนอกประเทศ -เสนอข่าว นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิธิดิ รองนพ.สสจ.หนองคาย กล่าวว่า จะส่งถึงไนโตรเจนไปตรวจที่โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อตรวจสอบว่าภายในเป็นอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อน หลังจากนั้นจะแจ้งกรม สบส.ทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะให้ สสจ.หนองคายเป็นผู้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับนายนิธินนท์หรือไม่</p>
<p>คมชัดลึก เดลินิวส์ ไทยรัฐ มติชน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์ ไอ.เอ็น.เอ็น สปริงนิวส์ (23 เม.ย.60)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า แม้ผู้ให้รายนี้จะสารภาพว่า สิ่งที่น่าไปคืออสุจิ แต่ก็ต้องมีการตรวจสอบของกลางดังกล่าว หากเป็นอสุจิจริง ก็ต้องแจ้งให้พนักงานสอบสวนเอาผิดตามมาตรา 41 พ.ร.บ. อุ้มบุญ ที่กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ เสนอซื้อ ขาย นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อน โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60 ,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนจะมีคลินิกหรือเอเจนซีเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ ต้องเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนจะดำเนินการต่อ ซึ่งหากผู้ว่าจ้างยอมรับสารภาพก็สามารถดำเนินการเอาผิดได้</p>
<p>มติชน แนวหน้า ไทยรัฐ มติชน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์ ไอ.เอ็น.เอ็น สปริงนิวส์ (23 เม.ย.60)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ชาญชัย จันทรรวัชกุล ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า ผลการตรวจสอบสิ่งที่อยู่ในถังไนโตรเจน พบว่าเป็นน้ำอสุจิทั้ง 6 หลอดและได้ทำการตรวจสอบดีเอ็นเอเพิ่มเติม เพื่อระบุให้ได้ว่าอสุจิเป็นของคนหรือของสัตว์ หากเป็นของสัตว์นำออกไปไม่ผิดกฎหมาย แต่หากเป็นของคนจะผิดกฎหมาย คาดว่าในส่วนนี้จะทราบผลภายในวันที่ 24-25 เมษายนนี้ โดยเมื่อทราบผลทั้งหมดแล้ว รพ.จะส่งผลการตรวจสอบไปให้กรมสบส.เพื่อดำเนินการต่อไป</p> <p>ด้าน นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า หลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิก 2 แห่งจาก 4 แห่งที่ถูกกล่าวอ้างไปนั้น เบื้องต้นไม่พบอะไรผิดปกติ และอีก 2 แห่งจะมีการตรวจในสัปดาห์หน้า ขณะนี้รอผลการตรวจยืนยันว่าเป็นอสุจิของคนจริงอย่างเป็นทางการจากรพ.ขอนแก่น จากนั้นจะดำเนินการแจ้งความเอาผิดผู้ที่นำอสุจิออกนอกประเทศ ก่อนจะตรวจสอบต่อไปถึงขั้นตอนต่างๆ ของการเคลื่อนย้ายและขนส่งอสุจิตดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงต้นตอของอสุจิและมีผู้ใดหรือสถานพยาบาลใดเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับการนำอสุจิออกประเทศด้วยหรือไม่ หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าเป็นการอุ้มบุญ แต่อาจกระทบต่อประเทศไทยในแง่ความเข้าใจสืบสนกับเรื่องการรักษาภาวะมีบุตรยากได้</p> <p>ส่วนกรณีที่ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที ออกมายอมรับว่า 2 ใน 6 หลอดเป็นอสุจิที่มีการเบิกไปจากศูนย์ แต่ไม่รู้เห็นกับการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งหลังจากมีการเบิกไปแล้วและมีหลักฐานมาแสดง แต่ทางสบส.ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเหมือนกันกับทุกคลินิก</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน แนวหน้า (24 เม.ย.60)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคลินิก 4 แห่ง ที่มีชื่อปรากฏอยู่บนหลอดอสุจิของกลางที่ตรวจยึดได้ระหว่างชนข้ามชายแดน จ.หนองคาย ว่า ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกแล้ว 2 แห่ง แต่จะต้องเรียกเอกสารมาตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อดูโอเพิตีการ์ตัวอสุจินั้นเป็นของใคร คนที่มาเอาอสุจิออกไปเป็นเจ้าของจริง ๆ หรือไม่ มีการมอบฉันทะเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ และในวันที่ 24 เม.ย.นี้ จะลงพื้นที่ตรวจสอบยังคลินิกที่เหลืออีก 2 แห่งต่อไป</p> <p>กรณีชาวต่างชาติที่มีการมอบฉันทะให้มารับมอบอสุจิ กฎหมายไม่ได้ระบุเอาไว้อยู่ที่เจ้าของอสุจิว่า จะมอบให้ผู้ใดดำเนินการรับมอบแทน แต่เรื่องนี้ต้องตรวจสอบต่อไปเช่นกัน อยากให้ทำความเข้าใจว่าปัจจุบันเรื่องการเก็บไข่เก็บสเปิร์ม เป็นเรื่องที่ทำได้ตามกฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาให้กับคู่สามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายให้มีบุตรได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อสุจิที่ตรวจยึดได้นั้นปรากฏชื่อคลินิก 4 แห่ง คือ 1.ไอแบบี่ เพอร์ทิลิตี้ 2.เฟิร์ส เพอร์ทิลิตี้ พีจีเอส เซ็นเตอร์ ลิมิเต็ด 3.คลินิกเจตอนันต์ และ 4.ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. โดยเมื่อวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.แถลงยอมรับว่าอสุจิ 2 ใน 6 หลอดมาจากทางคลินิกเอง ซึ่งเป็นของคู่สามีภรรยาชาวต่างชาติ ต่อมาเจ้าของอสุจิมา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน (23 เม.ย.60)</p>	<p>ขอเบิกออกไปโดยมอบฉันทะให้ผู้แทนชาวไทยซึ่งเป็นคนคนเดียวที่มารับของออกไปจากคลินิกเมื่อวันที่ 17 และ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา และยืนยันว่าทางคลินิกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำออกนอกประเทศ</p> <p>บทความ</p> <p>-เสนอบทความ แกะรอย...'สเปิร์ม'ข้ามชาติชบวนการอุ้มบุญ ว่า กลายเป็นข่าวฮือฮาหลังศาลฎีกาถอนคดีชบวนการอุ้มบุญกรุงเทพฯ หิวถึงในโตรเจนใส่อสุจิเตรียมออกไป สปป.ลาว ได้รับความสนใจไม่แพ้ข่าวอื่น ๆ แม้ว่าข่าวนี้อาจไม่ใช่ข่าวอาชญากรรมที่มีโทษร้ายแรงก็ตาม ตอนนี้ได้กระจายข่าวไปตามด้านศาลฎีกาชายแดนทั่วประเทศ เพื่อให้รับทราบพฤติกรรมและเฝ้าระวัง หากชบวนการนี้ไม่หยุด กลัวว่าจะมีการเปลี่ยนเส้นทางการลักลอบทำผิด</p> <p>ทางการลาวน่าจะไม่มีกฎหมายในการควบคุมการทำอุ้มบุญ แต่ความผิดที่ชัดเจนคือด้านศาลฎีกาในการลักลอบนำเข้าส่งออกสิ่งของเข้าประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อสังเกตว่า น่าจะเป็นการเก็บอสุจิตั้งแต่เดือนมกราคม เพื่อนำไปทำอะไรบางอย่างสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก หรือจะเป็นการทำเชิงธุรกิจก็เป็นไปได้ ต้องตรวจสอบอีกครั้ง ส่วนสถานประกอบการก็ต้องดูว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ ผู้ประกอบการได้รับอนุญาตมีใบประกอบโรคถูกต้องหรือไม่ ในลักษณะนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นการทำเพื่อการค้า เพราะผู้ต้องหารับสารภาพกับทางศาลฎีกาว่าเป็นการรับจ้าง เรื่องนี้เป็นที่น่าสนใจเพราะประเทศไทยมีกฎหมายอุ้มบุญควบคุม จึงต้องย้ายทำในประเทศเพื่อนบ้านแทน ซึ่งสองประเทศต้องหามาตรการป้องกันร่วมกัน</p> <p>จากข้อมูลพบว่าชาวลาวที่มีลูกยากและมีฐานะทางการเงินดีเป็นจำนวนมากจะเข้ามาใช้บริการในประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดอุดรฯ เนื่องจากมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ และมีหลายคนที่ประสบความสำเร็จได้ลูกดั่งใจ จึงทำให้มีแนวโน้มชาวลาวย้ายมาใช้บริการมากขึ้นเรื่อย ๆ ถือเป็นคดีตัวอย่างของชบวนการอุ้มบุญข้ามชาติที่น่าจับตามอง</p>
<p>เดลินิวส์ (23 เม.ย.60)</p>	<p>7วันอันตรายสงกรานต์2560</p> <p>-เสนอข่าว นายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผจก.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยที่จัดทำประกันภัยพ.ร.บ.จากรถที่เกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า ข้อมูลที่แจ้งเข้ามาในระบบพบว่ายานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 367 คัน ในจำนวนดังกล่าวเป็นจยย. 248 คัน และมาใช้สิทธิตามพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัทกลางฯ มีทั้งสิ้น 167 ราย โดยบริษัทกลางฯ จ่ายเยียวยาไปแล้วทั้งสิ้น 145 ราย รวมเป็นเงินประมาณ 12,760,000 บาท</p> <p>ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดทำระบบ อี-เคลมเพื่อให้ผู้ประสบภัยไม่ต้องสำรองจ่าย เพราะเมื่อโรงพยาบาลบันทึกข้อมูลเข้ามาในระบบ ระบบจะยืนยันความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยให้กับผู้ประสบภัยเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นโดยไม่รอพิสูจน์ความรับผิด กรณีบาดเจ็บความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน เสียชีวิตคุ้มครอง 35,000 บาทต่อคน ซึ่งตามพ.ร.บ.ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ได้สูงสุดรายละ 300,000 บาทนั้น จะได้รับเงินครบจำนวนเมื่อได้พิสูจน์ความผิดเรียบร้อยแล้ว</p> <p>รายงานข่าวแจ้งว่าในระบบของการประกันภัย จะยังคงมียอดเคลมทั้งเรื่องค่าเสียหายจากการเข้ารับรักษาตัวจากการบาดเจ็บ พิการและเยียวยาการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถิติผู้เสียชีวิต ที่มีการเปิดเผยจากศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ นั้นเป็นการรายงานยอดผู้เสียชีวิต ณ วันนั้น ๆ ในช่วง 7 วันอันตราย แต่ในส่วนของการประกันภัย จะมีตัวเลขที่ขยับเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้บาดเจ็บที่เข้ารับรักษาตัวในกรณีที่อาการสาหัสมากก็ยังมีโอกาสเสียชีวิตได้เพิ่มขึ้น โดยข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ thairsc.com ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มีการแจ้งผู้ประสบอุบัติเหตุเพื่อรับความคุ้มครองการประกันภัย เป็นข้อมูลจริงแบบเรียลไทม์จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ และบริษัทประกันวินาศภัย ได้สรุปตัวเลขผู้เสียชีวิตในช่วง 7 วันอันตราย ณ วันที่ 22 เม.ย. 60 มีจำนวนรวม 494 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากตัวเลขที่ได้แถลงสรุปรายงาน ณ วันที่ 18 เม.ย. ที่มี 390 ราย หรือเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 104 ราย หลังจากผ่านช่วง 7 วันอันตรายมาได้เพียง 5 วัน อย่างไรก็ตามทางภาคประกันภัย จะสรุปตัวเลขการเสียชีวิตและบาดเจ็บที่ระยะ 30 วันจากช่วง 7 วันอันตรายที่จะได้ข้อมูลของผู้เสียชีวิต พิการ และผู้บาดเจ็บ ที่จะป็นฐานข้อมูลจากการจ่ายเยียวยาจากภาคประกันภัยที่ได้จ่ายให้กับผู้เสียหายทั้งหมดตามจริง</p>
<p>เดลินิวส์ (24 เม.ย.60)</p>	<p>-เสนอข่าว มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล ร่วมกับศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สสส. และมูลนิธิเมาไม่ขับ และ นสพ.เดลินิวส์ สสำรวจประเมินผลความพอใจของประชาชนวันหลังอุบัติเหตุสงกรานต์ 2560 จากกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพ 1,539 ตัวอย่าง ระหว่าง วันที่ 18-23 เม.ย. พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 87.8 ติดตามข่าวอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ขณะที่ย่อยละ 12.2 ไม่ได้ติดตาม และร้อยละ 74.5 ทราบข่าว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลง เปรียบเทียบกับช่วงสงกรานต์ปีที่แล้ว นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.2 พอใจต่อการแก้ปัญหาเมาแล้วขับ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์มากที่สุด ทั้งห้วงมาตรการอื่น</p> <p>เมื่อสอบถามถึงความพอใจต่อผลการรณรงค์ “ลดตาย” ลดการเสียชีวิตของประชาชนในที่เกิดเหตุ พบว่า ประชาชนร้อยละ 43.1 พอใจการรณรงค์ทั้งจากภาคประชาชน และภาครัฐ และ คสช. ขณะที่ร้อยละ 29.3 พอใจการรณรงค์ ภาคประชาชน เช่น การติดกล้องหน้ารถ ช่วยคนตี ซักคนผิด ขับขี่ปลอดภัย และร้อยละ 27.6 พอใจ การรณรงค์ ภาครัฐ และคสช. ตามลำดับ</p> <p>ด้าน พล.ต.อ.เดชนรงค์ สุทธิชาญบัญชา รอง ผบ.ตร. ในฐานะโฆษก ตร. กล่าวว่า สำหรับมาตรการการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับผู้ขับขี่ทุกคันที่เกิดอุบัติเหตุ ถือว่าเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติ เนื่องจากเป็นแนวทางป้องกันอุบัติเหตุที่ดี โดย ผบ.ตร. ได้พิจารณาและสั่งการให้ดำเนินการเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ แต่หากสามารถลดอุบัติเหตุและทำให้ประชาชนเกรงกลัวกฎหมายมากขึ้น ตร.อาจจะพิจารณาใช้ตลอดไป</p>
<p>เดลินิวส์ (22 เม.ย. 60)</p>	<p>แคมเปญขี่เมาทัวร์โรงพยาบาล</p> <p>-เสนอบทความ นพ.สมบูรณ์ ทศบรร ผอ.รพ.นพรัตน์ราชธานี กล่าวถึงกรณีแคมเปญ “ขี่เมาทัวร์โรงพยาบาล” ว่า เจตนาที่ทำแบบนี้เพื่อให้คนที่ก่อเหตุทั้งหลายเห็นสภาพจริงว่าผลกระทบจากการเมาหนักมาก บางคนก็สำนึกได้ เลิกดื่มแอลกอฮอล์ไปเลยหรืออย่างน้อยก็เมาไม่ขับ ทั้งนี้ย้ำว่าทาง รพ.นพรัตน์ราชธานี พร้อมให้ความร่วมมือในการปรับพฤติกรรมคนเมาแล้วขับ อยากให้ทุกคนไม่ว่าจะเมาหรือไม่เมา ตระหนักว่าตัวเราสามารถเป็นผู้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ทั้งสิ้น ดังนั้น ต้องมีสติ เคารพกฎหมาย ใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง</p>
<p>ศูนย์ข่าวแปซิฟิก มติชน (24 เม.ย.60)</p>	<p>นายกฯเยือนบาร์เรน</p> <p>-เสนอข่าว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางเยือนราชอาณาจักรบาห์เรน อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 24 -26 เมษายน 2560 โดยในคณะประกอบไปด้วย นายดอน ปรมดีถินัย รมว.ต่างประเทศ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ และ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ซึ่งจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและบาห์เรน ในโอกาสครบรอบ 40 ปี และเป็นประเทศแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (24 เม.ย.60)</p>	<p>จัดสรรงบกลางเพิ่มเติม</p> <p>-เสนอข่าว สำนักฯเผยแพร่จัดสรรงบกลางเพิ่มเติมแล้ว 1.45 แสนล้าน จากวงเงินรวม 1.9 แสนล้าน ในจำนวนนี้เป็นงบพัฒนากลุ่มจังหวัด 7.3 หมื่นล้าน มีจำนวนกว่า 1 หมื่นโครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็กวงเงินประมาณ 7-10 ล้านบาท คาดภายใน 2-3 เดือน กลุ่มจังหวัดจะทำสัญญาจัดซื้อได้ 60-70% เบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในปี 2561</p> <p>ส่วนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จะถูกอยู่ในการจัดสรรงบกลางเพื่อรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจประเทศวงเงิน 1.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งโครงการเหล่านี้ อาจจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในสิ้นปีนี้ โดยอาจจะผูกพันไปถึงปีหน้า โดยในวงเงิน 1.9 หมื่นล้านบาทนี้ ครม.ได้อนุมัติจัดสรรให้กับโครงการขนาดใหญ่แล้ววงเงิน 6,200 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข มี 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาแผนบูรณาการขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ และโครงการสมุนไพรกลุ่มจังหวัดวงเงิน 1 ,400 ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าของโครงการ และโครงการพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ 161 ล้านบาท มีสำนักงานสุขภาพฯ เป็นเจ้าของโครงการ</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ (24 เม.ย.60)</p>	<p>วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระดับชาติ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว. สธ. กล่าวว่า ทัวโลกยังมีเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือ ได้รับไม่ครบสูงถึง 19.4 ล้านคน องค์การอนามัยโลก จึงกำหนดให้สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เม.ย.เป็นสัปดาห์แห่งการรณรงค์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก เพื่อให้ประเทศสมาชิกเร่งรณรงค์การใช้วัคซีนป้องกันโรคแก่คนทุกวัย บรรลุเป้าหมายป้องกันการเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนภายในปี 2563 สำหรับไทย สธ.ได้ดำเนินการแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตั้งแต่ปี 2520 ปัจจุบันเด็กได้รับวัคซีนป้องกันโรค 10 โรค อาทิ วัณโรค ตับอักเสบบี โปลิโอ เป็นต้น อัตราการให้วัคซีนครอบคลุมกว่า 90% ทำให้สถานการณ์โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนของไทยลดลงจนไม่เป็นปัญหาสาธารณสุข</p> <p>ล่าสุดปี 2560 ได้เตรียมจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้แก่แก่นักเรียนหญิงชั้น ป.5 ทุกคน สำหรับวัคซีนใหม่ๆที่จะนำมาบรรจุในแผนงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้มอบให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำวัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2564 ซึ่ง จะทราบผลในปลายปี 2560 นี้
คมชัดลึก ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย NBT (22 เม.ย.60)	สธ.-แพทยสภา จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสา -เสนอข่าว ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.และสภานายกพิเศษแพทยสภา เปิดเผยว่า ใน วาระพิเศษที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงครองสิริราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ มูลนิธิธรรมภิบาลทางการแพทย์ (ปรพ.) และ ภาควิชาอายุรศาสตร์ จัดโครงการ "หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง กรณ บดินทรเทพยวรางกูร" ในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ในวันที่ 13-14 พฤษภาคมนี้ ที่ รพ.เจ้าพระยาอภัย ภูเบศร จ.ปราจีนบุรี มีแพทย์กว่า 200 คน เปิด 22 คลินิกเฉพาะทางโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งเป้าช่วยคนไข้ 1 หมื่นราย
กรมประชาสัมพันธ์ (23 เม.ย.60)	ตรวจเยี่ยมงานอาหารปลอดภัย -เสนอข่าว คณะทำงานของ รมว.สธ. นำโดย นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารมว.สธ. นพ.สุรธรรมชัย วัฒนา ยิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานอาหารปลอดภัยจังหวัดแพร่ และเยี่ยมชมการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยผักผลไม้ในตลาด โครงการเกษตรและอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ส่งเสริมให้ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบริโคคผักและผลไม้ปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้าง
โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ไอ.เอ็น.เอ็น กรมประชาสัมพันธ์ (23 เม.ย.60)	สธ.สรุปยอดบริการ ปชช.กราบพระบรมศพ -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า สธ.ได้ให้บริการประชาชนที่เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระ บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง และบริเวณสนามหลวง ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กว่า 2.3 ล้านคน ส่วนใหญ่ร้อยละ 95 ปฐมพยาบาลเบื้องต้น นำส่ง รักษาต่อที่โรงพยาบาล 1,250 คน และมีผู้รับการตรวจประเมินสุขภาพทางจิต รวม 5 ,369 คน โดยพบว่าประชาชน ส่วนใหญ่แนวโน้มสุขภาพจิตดีขึ้น
กรมประชาสัมพันธ์ (23 เม.ย.60)	ปลัด สธ. เยี่ยมรพ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดตรัง ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โรงพยาบาลชุมชนที่พัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่น้อมนำพระราชดำริสมาเป็นแนวทางการบริหารจัดการ
กรมประชาสัมพันธ์ (22 เม.ย.60)	ปลัด สธ.ขับเคลื่อนคลินิกหมอครอบครัวที่ จ.ตรัง -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมศักยภาพการ บริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด การขับเคลื่อนคลินิกหมอครอบครัว และการพัฒนาระบบสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ จ.ตรัง ทั้งนี้ สธ. ได้กำหนดแผนพัฒนาระบบสุขภาพ 20 ปี (2560-2579) ประกอบด้วยความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด้านการจัดบริการ ด้านการพัฒนา กำลังคน ด้านสุขภาพและด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 16 แผนงาน 48 โครงการ
มติชน (24 เม.ย.60)	แนวทางแก้ไขโรคซึมเศร้า -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ได้เผยแพร่แนวทางทางแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า ประกอบด้วย 5 มาตรการ สำคัญ คือ 1.ลดอคติ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 2 .ลดการเกิดโรคในผู้ที่ยังเสี่ยงโดยค้นหาและป้องกัน 3 .ลด ระยะเวลาและความรุนแรงโรค 4 .ป้องกันการฆ่าตัวตาย และ 5.ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ โดยสังเกตจากสัญญาณ บอกรหัสของโรคซึมเศร้ามี 9 ข้อ ได้แก่ 1.ซึมเศร้า หงุดหงิด ก้าวร้าว 2.ขาดความสนใจสิ่งรอบข้าง 3.ไม่มีสมาธิ 4. อ่อนเพลีย 5.เชื่องช้า 6.รับประทานอาหารมากขึ้นหรือน้อยลง 7.นอนมากขึ้นหรือน้อยลงจนผิดปกติ 8.ตำหนิตัวเอง และ 9.พยายามฆ่าตัวตาย หากพบว่าตนเองหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้เกินกว่า 5 ข้อ และมีอาการติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์ ให้สงสัยได้เลยว่าอาจป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ด้าน น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ย้ำว่าโรคซึมเศร้าป้องกันได้ เริ่มจากพาผู้ที่ มีความเสี่ยงเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน พยายามอย่าให้บุคคลเหล่านั้นนึกถึงสิ่งบั่นทอนจิตใจ อย่าปล่อยให้อยู่คนเดียว เก็บสิ่งที้อาจเป็นอันตรายไม่ให้มีในบ้าน ส่วนผู้ที่พบว่าตนเองมีความเสี่ยง สามารถหาวิธีการคลายเครียดได้โดยการ เข้าพบแพทย์หรือจิตแพทย์ และทำตามทีแพทย์ผู้ดูแลอาการสั่งอย่างเคร่งครัด หากทำแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น แนะนำให้ เข้ารับบริการที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือปรึกษาสายด่วนของกรมสุขภาพจิต 1323 ฟรี 24 ชั่วโมง

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ (24 เม.ย.60)	<p>เตือนไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มระบาดหนัก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ในช่วง 4 เดือน ของปี 60 พบป่วยไข้หวัดใหญ่กว่า 2 หมื่นราย เสียชีวิต 5 ราย ส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายพันธุ์ A คาดว่าจะมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่หรือกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูการระบาด ควรเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงต่ออาการรุนแรง ประชาชนควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ หากมีไข้สูง ไอ เจ็บคอ ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว สอบถามข้อมูลโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
สยามรัฐ (24 เม.ย.60)	<p>คุมความดันชะลอไตเสื่อม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีข่าวในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการกินยารักษาโรคความดันโลหิตสูงกับการเกิดโรคไตเรื้อรังนั้น ขอให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันโรคความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุ 1 ใน 3 อันดับแรกของการเกิดโรคไตเรื้อรังในคนไทย ซึ่งการกินยารักษาโรคความดันโลหิตสูงนั้นจำเป็น เพราะเป็นการควบคุมระดับความดันโลหิต ถ้าควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี จะช่วยลดและชะลอความเสื่อมของไตได้ ผู้ป่วยจึงควรกินยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ถ้ามีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร นอกจากนี้ ผู้ป่วยควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพควบคู่ไปด้วยเพื่อลดการรับประทานยา ซึ่งผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควรคุมความดันโลหิตให้อยู่ใน ระดับน้อยกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท</p>
สยามรัฐ (24 เม.ย.60)	<p>ผักปนเป็นนี้อีโคไล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ปัญหาตกค้างของสารเคมีหรือสะสมจากยาฆ่าแมลงในผักเมื่อได้รับปริมาณมาก จะเวียนศีรษะ หน้ามืด ท้องร่วง อาจหัวใจวายและตายได้ แต่ถ้าได้รับปริมาณน้อยๆ ค่อยๆ สะสม จะเป็นสาเหตุโรคมะเร็ง ข้อมูลตรวจการตกค้างของสารเคมีในผักในท้องตลาดมีผักสด 10 ชนิดที่พบตกค้างปริมาณสูงคือ กวางตุ้ง คะน้า ถั่วฝักยาว พริก แตงกวา กะหล่ำปลีผักกาดขาวปลี ผักบุ้งจีน มะเขือ ผักชี อีกทั้งตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้ออีโคไลและเชื้อซาลโมเนลลา ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษในผัก ที่นิยมรับประทานเป็นผักแบบสดๆ เช่น ผักกาดหอม ต้นหอม ผักชีกะหล่ำปลี ผักชีฝรั่ง โหระพา สะระแหน่ ใบบัวบก ถั่วพู แตงกวา ซึ่งอาจเป็นผลมาจากใช้ปุ๋ยมูลสัตว์</p>
กรมประชาสัมพันธ์ (23 เม.ย.60)	<p>กรมอนามัยแนะประชาชนสวมเสื้อผ้าระบายเหงื่อ</p> <p>-เสนอข่าว นพ. อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนควรใช้เวลาช่วงเช้าตรู่หรือช่วงเย็น สถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก สวมเสื้อผ้าที่ระบายเหงื่อและความร้อนได้ดี ระหว่างการออกกำลังกายในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดให้เหมาะสม ลดความเสี่ยงเกิดโรคฮีทสโตรก ภาวะขาดน้ำ ตะคริวแดด ผิวไหม้</p>
มติชน (23 เม.ย.60)	<p>วิธีเพิ่ม'ส่วนสูง'อย่างเหมาะสม</p> <p>-เสนอบทความ โดย วาญณี สิทธิรังสรรค์ กล่าวถึง สถาบันแห่งหนึ่งออกมาเปิดเผยถึงแนวทางเพิ่มความสูงว่า ไม่ใช่แค่วัยเด็กเท่านั้น แต่ยังหมายถึงผู้ใหญ่ช่วงอายุ 30-40 ปี ก็สามารถเพิ่มส่วนสูงให้แก่ตนเองได้ โดยอาศัยศาสตร์ทั้งการกีฬายิมนาสติกและศาสตร์โคโรแพคติก เรื่องการจัดกระดูกเพิ่มความสูง รวมทั้งอาหารการกินนั้น</p> <p>นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย อธิบายว่า ความสูงของคนเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่จะหยุดไม่เกินอายุ 20 ปี โอกาสเพิ่มความสูงหลังอายุ 20 ปี น้อยมากหากจะทำได้ก็เป็นเพียงไม่ทำให้กระดูกยุบตัวลง หรือยุบตัวช้าลง หรือทำให้กล้ามเนื้อกระดูกแข็งแรงขึ้น และเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถเพิ่มความสูงได้หลังช่วงอายุ 30 ปี ขึ้นไป</p> <p>ส่วนศาสตร์โคโรแพคติก ที่ใช้หลักการยืดของกระดูกนั้น เป็นการยืดกระดูกสันหลัง ตรงที่เป็นข้อๆ ส่วนเอวหน้าอก คอ แต่ละข้อจะมีหมอนรองกระดูก พอยืดข้อออกก็จะดูยืดขึ้น แต่จริงๆ จะเป็นการทำให้กระดูกตรงมากขึ้น ไม่เอียง ซึ่งเพิ่มก็ไม่มาก และที่ต้องระวังคือ หากยืดมากก็ไม่ดี เพราะจะไปรบกวนระบบไซสันหลังและระบบประสาท อาจทำให้เกิดปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ทำให้ปวดร้าวไปที่ขาได้</p> <p>ทั้งนี้ วิธีที่ทำให้สูงมี 3 ปัจจัยหลัก ที่เป็นที่ยอมรับและเป็นวิทยาศาสตร์ คือ 1.อาหาร ในกลุ่มโปรตีน และแคลเซียม มีในนม เนื้อ ไข่ โดยแคลเซียมยังพบในปลาตัวเล็ก ๆ ผักใบเขียว เป็นต้น 2.การออกกำลังกาย ส่วนที่ทำให้สูงได้มาก คือ การออกกำลังกายทรงสูง โดยเฉพาะช่วงกระดูกขา เช่น กระโดดเชือก เล่นฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล วายน้ำ แม่แต่นม ก็ช่วยได้หมด 3.การพักผ่อนนอนหลับพอเพียงและมีคุณภาพ โดยต้องนอนหลับอย่างน้อย วันละ 8-10 ชั่วโมง</p> <p>ด้าน นางอรุณวรรณ แยมบริสุทธิ นักวิจัย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว ว่า โดยปกติแล้วการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เจริญเติบโตด้านความสูง จะเริ่มตั้งแต่แรกเกิด ไปจนถึงวัยเด็กเล็ก เด็กวัยเรียนถึงอายุ 18-20 ปี ดังนั้น กรณีที่มีการระบุหรือโฆษณาว่า คนเราสามารถสูงได้ทุกช่วงวัยนั้น ไม่น่าเป็นความจริง ทั้งนี้ อาหารเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตของความสูง โดยสารอาหารสำคัญจะมาจากทั้งโปรตีน พลังงาน แคลเซียม วิตามินดีและเค โดยต้องทำงานร่วมกันทั้งหมด</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย (22 เม.ย.60)</p>	<p>กรมแพทย์เตือนหูดข้าวสุก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำผู้ปกครองหมั่นดูแลบุตรหลานในช่วงปิดเทอม เชื้อไวรัสที่พบบ่อยในสถานที่ที่มีความร้อนชื้น คือ ไวรัสดูดข้าวสุก พบได้ในเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป และติดต่อโดยการสัมผัสทางผิวหนังโดยตรงจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ไวรัสนี้สามารถเข้าทางผิวหนังที่เป็นแผล และแพร่กระจายจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งได้จากการสัมผัส ดังนั้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ ควรล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดเป็นประจำ ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น</p>
<p>ไทยรัฐ new)108 (24 เม.ย.60)</p>	<p>อย.เตือนขายไมโลคิวบ์ผิด ก.ม.</p> <p>-เสนอข่าว จากกระแสของไมโลคิวบ์ ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้บริโภคชาวไทย ปัจจุบันมีการขายกันอย่างแพร่หลาย สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทเนสท์เล่ ประเทศไทย เบื้องต้นระบุว่าสินค้าชนิดนี้ทางบริษัทยังไม่ได้นำเข้ามาจำหน่ายแต่อย่างใด ต้องรอให้ผู้บริหารชี้แจง</p> <p>ด้าน ดร.ทิพย์วรรณ ปริญาศิริ ผอ.สำนักอาหาร อย. กล่าวว่า เมื่อทางบริษัทเนสท์เล่ ประเทศไทยไม่ได้นำเข้ามาจำหน่าย ถือว่า ไมโลคิวบ์ที่จำหน่ายอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด ผิดกฎหมาย คือ พ.ร.บ.อาหาร ดังนั้นผู้บริโภคจึงไม่ควรซื้อมารับประทาน เพราะเป็นอาหารที่ อย.ยังไม่ได้ตรวจประเมินเบื้องต้น ส่วนจะมีการเอาผิดกับผู้จำหน่ายหรือไม่จะต้องให้เจ้าทุกข์ คือ บริษัทเนสท์เล่ ประเทศไทย ไปแจ้งความ</p> <p>ด้าน น.ส.สารี อ่องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า อย.ต้องจัดการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดเฟซบุ๊ก เว็บไซต์ และริบแจ้งเตือนประชาชน ขณะเดียวกันควรเผยแพร่รายชื่อสินค้าที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบได้</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน แนวหน้า (24 เม.ย.60)</p>	<p>จับโกด์เดือนขายสินค้าไม่มี อย.</p> <p>-เสนอข่าว กรณีตำรวจท่องเที่ยวสนธิกำลัง 191 จับขบวนการเปิดอบรมโกด์เดือน ภายในห้อง เดอะออเคสตรา บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแจ๊สโซเทล ถนนประชาอุทิศ กทม. เข้าตรวจสอบพบมีการจัดงานขึ้นจริงเป็นเวลา 2 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการขายสินค้า ประเภทเจลล้างหน้า กาแฟหมอนยางพารา ครีมทาผิว ฯลฯ ซึ่งเป็นสินค้าตัวอย่างที่จะนำมาขายให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ปคบ. พบว่าสินค้าไม่มีใบอนุญาตจาก อย. และไม่มีที่อยู่ แหล่งผลิต ที่ชัดเจน ซึ่งจะถูกยึดไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง</p>
<p>ข่าวสด ศูนย์ข่าวแปซิฟิก (23 เม.ย.60)</p>	<p>บ่อน้ำดำศรีสาคร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง นพ.สสจ.นราธิวาส พร้อมด้วย นพ.ประมวล ทองอินทรราช ผอ.โรงพยาบาลศรีสาคร และคณะเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปตรวจสอบบ่อน้ำสีดำที่ อ.ศรีสาคร หลังมีชาวบ้านแห่ตักน้ำไปกินรักษาโรคผลตรวจพบมีเชื้ออีโคไล หรือแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์และคน เป็นเชื้อปนเปื้อนอยู่ในอุจจาระ ทั้งยังพบมีธาตุเหล็ก ไอซัลเฟอร์ เป็นโลหะหนัก ซึ่งตัวซัลเฟอร์นี้ เขานำไปรักษาโรคกลาก โรคผิวหนัง หากกินอาจจะเป็นนิ้วได้ ดังนั้นควรรักษาภายนอกจะดีกว่าไม่เสี่ยงอันตราย หากจะดื่มควรต้มให้สุกก่อน</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า (23 เม.ย.60)</p>	<p>ผลตรวจตุบคลั่ง'ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า'</p> <p>-เสนอข่าว กรณีที่มีสุนัขพันธุ์ไทยไม่ทราบเจ้าของและแหล่งที่มา เกิดอาการคลุ้มคลั่งอาละวาดไล่กัดชาวบ้านในหมู่บ้านหนองอุดมหมู่ 15 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ บาดเจ็บ 3 ราย ทั้งยังไล่กัดสุนัขและเป็ด ไก่ ของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้ ตายไปอีกจำนวน 5 ตัว เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา</p> <p>ล่าสุดจากการตรวจซากสุนัขตัวดังกล่าว พบติดเชื้อ'พิษสุนัขบ้า' ขณะอำเภอบุศุสัตว์ สาธารณสุข และ อบต.เตรียมปูฉีดวัคซีนหมา-แมว พื้นที่เสี่ยงทั้งตำบล ป้องกันการระบาดเป็นวงกว้าง พร้อมลงพื้นที่ให้ความรู้ชาวบ้านห้ามนำสัตว์เลี้ยงที่สัมผัสเชื้อมารับประทานหวั่นอันตรายถึงชีวิต</p>
<p>เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>บุกจับผู้ดังพบยาเสพติดเคลื่อนไหว</p> <p>-เสนอข่าว ฝ่ายปกครอง นำกำลัง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรมสรรพสามิต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(23 เม.ย.60)	กระทรวงการคลัง เข้าตรวจสอบสถานบันเทิง ดีเจ โซน เลขที่ 66/74 หมู่ 19 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และร้านเวียงจันทร์ เชื่อมติดกันภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร หลังเปิดบริการผิดกฎหมาย พบเด็กเข้าไปใช้บริการ 29 คน ตรวจพบยาไอ ยาเคและอุปกรณ์เสพ ชุกชอนและกระจายกลิ่นพิษเพียบ เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับเจ้าของร้านหลายข้อหาหนัก ทั้งตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนด ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมาย พร้อมเสนอผู้ว่าฯปทุมสั่งปิด 5 ปี
เดลินิวส์ (22 เม.ย. 60)	ระวังอันตรายสารตะกั่วจะเครื่องทำน้ำเย็น -เสนอข่าว สคบ.ได้รับแจ้งจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่า พบสารปนเปื้อนของสารตะกั่วในน้ำดื่มที่เกินมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก สาเหตุเกิดจากเครื่องทำน้ำเย็นที่ผลิตไม่ถูกวิธี โดยใช้สารตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อตะเข็บถังน้ำหรือท่อส่งน้ำ ทำให้สารตะกั่วเกิดการปนเปื้อนในเครื่องทำน้ำเย็น โดย สคบ.ได้เสนอปัญหาต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งแนะนำผู้บริโภคให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องทำน้ำเย็นที่มีการใช้สารตะกั่วเป็นตัวประสาน โดยสังเกตว่ามีตราสัญลักษณ์มาตรฐาน มอก. หรือไม่
ไทยโพสต์ (22 เม.ย. 60)	วิ่งมาราธอนช่วยผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน -เสนอข่าว รศ.นพ.นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดงานแถลงข่าว รอยยิ้ม กำลังใจ สานสายใย ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน และการจัดกิจกรรม " Run for Psoriasis" โดยการจัดงานครั้งนี้ สมาคมฯให้ความสำคัญกับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ที่มีอยู่ในประเทศไทยกว่า 1.34 ล้านคน เป็นการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน เพื่อณรงค์เรื่องผู้ป่วยสะเก็ดเงินเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
แนวหน้า (22 เม.ย. 60)	เตือนโรคท้องร่วง -เสนอข่าว นายประภาส วีระพล นพ.สสจ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า จากการรายงานสถานการณ์โรคของผู้ป่วยอุจจาระร่วงในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ พบว่า ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยมาจากการบริโภคสัตว์ ที่มีสารปนเปื้อนจากเชื้อโรคทางเดินอาหาร และการเสียชีวิตของประชาชน ปี 2556-2558 พบว่า มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ดังนั้นการรับประทานอาหารจะต้องปรุงให้สุกก่อน เพื่อลดการเสี่ยงโรคอุจจาระร่วง หรืออาหารเป็นพิษ มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี
มติชน คอลัมน์ จับข่าวเอามาอย่า (22 เม.ย. 60)	เตือนไข้เลือดออก -เสนอข่าว สสจ.ชุมพร เตือนอากาศช่วงนี้มีทั้งแดดและฝน ขอให้ระวังโรคไข้เลือดออก หรือโรคที่มีุงลายเป็นพาหะ ยิ่งช่วงนี้มีฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณที่อยู่อาศัย จึงต้องดูแลเรื่องการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย อาทิ การคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง การใส่ทรายอะเบท เป็นต้น ส่วนโรคทางเดินอาหาร โรคท้องร่วง โรคบิด ก็ต้องเฝ้าระวัง ให้ปฏิบัติตนตามหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือด้วย
ไทยรัฐ (22 เม.ย. 60)	รพ.บางสะพานน้อย ได้ HA -เสนอข่าว รพ.บางสะพานน้อย ได้รับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA) จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
คมชัดลึก (22 เม.ย. 60)	โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองลาน -เสนอข่าว ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า สสส. ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ถอดบทเรียนการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุที่ดี โดยยกโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองลาน เป็นต้นแบบจัดหลักสูตรเรียน-สอนครบเครื่อง โดยเฉพาะในประเด็นการจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ ตามแนวคิดการศึกษาออกโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็น ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพหรือมีภาวะพลัดพลัง พร้อมกับนำแนวทาง หลักสูตร รูปแบบ นำมาต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู้สู่โรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ดำเนินการโดยอปท. ในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จำนวนกว่า 150 แห่ง ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของสสส.
คมชัดลึก (22 เม.ย. 60)	นวัตกรรมมีटनाโน รักษา มะเร็ง -เสนอบทความ ศ.นพ.สวี เค่อฉิง ผอ.รพ.ฟุต้า ผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงด้านโรกระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นวัตกรรมมีटनाโน เป็นวิธีการรักษาที่ไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในการสลายเนื้ออก โดยใช้คลื่นชีพจรแรงดันสูงทำให้เกิดเป็นช่องว่างที่เชื่อมหุ้มเซลล์มะเร็งในระดับนาโน ทำลายความสมดุลในเซลล์จนเซลล์มะเร็งตายในที่สุด จุดเด่นพิเศษ คือจะได้ผลดีกับมะเร็งที่สลับซับซ้อน ซึ่งรักษายากที่สุด นั่นคือ มะเร็งตับ

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อ่อน ถุงน้ำดีใกล้ดับ ท่อน้ำดี ท่อไต โดยจะใช้เวลาสลายรวดเร็วเพียง 20 นาที ที่สำคัญไม่กระทบต่อเส้นเลือดและเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียง อีกทั้งไม่ส่งผลเสียในรายที่ผู้ป่วยสูงอายุ 80 ปีขึ้นไปด้วย ในขณะที่เดียวกันผู้ป่วยก็จะฟื้นตัวเร็วมาก ส่วนข้อห้ามมีเพียงอย่างเดียวคือใช้ไม่ได้กับผู้ป่วยที่ฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจเท่านั้น</p> <p>ด้าน ม.ล.สิริธร รองทรง กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่เดินทางมารักษาโรคมะเร็งกันที่นี้ โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 1-2 มีโอกาสหายขาดได้ แต่ผู้ป่วยระยะที่ 3-4 ก็สามารถที่จะยืดอายุออกไปได้อีกหลายปี ซึ่งผู้ป่วยหลายคนที่เป็นคนไทยเมื่อรักษาหายแล้วก็ยังเดินทางกลับมาประเทศจีน เพื่อขอบคุณแพทย์ที่รักษาอยู่ไม่ขาดด้วย ทางรพ.พุดายังเปิดกว้างให้แพทย์ไทยสามารถขอทุนเรียนปริญญาเอกได้ฟรีเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย จั๊หนาน และยังเปิดรับรักษาคนไทยที่ป่วยเป็นมะเร็งที่ประเมินสภาพผู้ป่วยแล้วเห็นว่าเหมาะแก่การรักษาด้วยความเย็น ก็จะแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายให้ด้วย ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายนนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบ 100 คน เป็นกรณีพิเศษ</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (23 เม.ย.60)</p>	<p>WHO วอนรบ.ทุกชาติรับมือต้นโรคตับอักเสบ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.มกานเรีต ซาน ผอ.ใหญ่ขององค์การอนามัยโลก (WHOX ออกแถลงการณ์ เรียกร้องรัฐบาลทั่วโลกรับมือโรคตับอักเสบอย่างเร่งด่วน ระบุยอดตายสูงต่อเนื่อง รายงานใหม่ พบทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด B หรือ C มากถึง 325 ล้านคน จนถือเป็นเรื่องทำทนายด้านสาธารณสุขครั้งใหญ่ โดย WHO พร้อมจะให้ความช่วยเหลือในด้านวัคซีนและยา รวมทั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ สำหรับการรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ</p>
<p>เดลินิวส์ (22 เม.ย. 60)</p>	<p>โรคเชื้อหุ้มสมองอักเสบ</p> <p>-เสนอข่าว ไนจีเรีย พบผู้เสียชีวิตจากโรคเชื้อหุ้มสมองอักเสบ 745 ราย ในช่วงสัปดาห์เดียว หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคของไนจีเรีย ต้องการความช่วยเหลือ เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก โดยเด็กได้รับผลกระทบมากที่สุด รัฐที่ระบาดได้แก่ แซมฟารา, โซโคโต, คัตลينا, เคบี, ไนเจอร์</p>
	<p>ข่าวสื่อออนไลน์</p>
<p>เพจราม่าแอดดิก (23 เม.ย.60)</p> <p>ข่าวสด (24 เม.ย.60)</p>	<p>รีเทนเนอร์เถื่อน</p> <p>-แชร์โพสต์ของเพจห้องทำฟันหมายเลข 10 เสนอภาพร้านรับทำรีเทนเนอร์แห่งหนึ่งใช้ภาพจ๊ะ อาร์สยาม - นางฉวีมหาธาไทย มาโปรโมทร้าน แสดงความเห็นผิดหวังกับตัวจะที่ใช้รีเทนเนอร์เถื่อน ทั้งที่ร้านนี้แพท - ณปภา ตันตระกูล เคยตกเป็นข่าวมาครั้งหนึ่งจึงอยากเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายกับร้านนี้</p> <p>-เสนอข่าว จ๊ะ อาร์สยาม ชี้แจงเรื่องรีเทนเนอร์ว่า ได้ตัดฟันกับ BIDD ราคา 140,000 บาท แต่ไม่ค้อยพกรีเทนเนอร์ไปงาน แพนคลับที่เปิดร้านทำรีเทนเนอร์จึงเสนอตัวทำให้ ซึ่งก็ได้ขอดูใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว จึงยอมให้ทำไปเพื่อรักษาน้ำใจแฟนคลับ เมื่อได้รับมาก็ถ่ายรูปพร้อมแท็กไปยังแฟนคลับเพื่อขอบคุณ ไม่ได้บอกรว่าจ้างแต่อย่างใด โดยรีเทนเนอร์ดังกล่าวไม่ได้คิดว่าจะใส่ประจำ เพราะมีของตัวเองอยู่แล้ว และไม่คิดว่ารีเทนเนอร์จะมีของเถื่อน เพราะไม่ได้มีความรู้ด้านนี้ ซึ่งได้สอบถามแฟนคลับที่ทำให้ ชื่อ รุ่งไหม บอกว่า ได้ไลฟ์สดในเพจของตัวเองว่า รีเทนเนอร์ของเขาถูกกฎหมายทุกอย่าง ถ้าหน่วยงานไหนมีปัญหาหรือข้อใจว่าเป็นของเถื่อนของปลอมก็โทร.หรือไลน์ไปหาได้ เพราะได้ทั้งเบอร์และไอดีไลน์ไว้ด้วย โดยยืนยันว่าไม่ได้ส่งเสริมของเถื่อนแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังได้มีการลบภาพใส่รีเทนเนอร์ดังกล่าวไปแล้ว พร้อมเตือนแฟน ๆ ว่า ใครที่จะทำอะไรเกี่ยวกับปากและฟันอยากให้เกิดสุขภาพดี ๆ ดูให้รอบคอบก่อน อย่าเห็นแก่ของราคาถูก</p>
<p>เพจราม่าแอดดิก (23 เม.ย.60)</p>	<p>ยาลดความอ้วนเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว เพจมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โพสต์ข่าวประกาศจากเว็บไซต์ สสจ.บึงกาฬแจ้งให้เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังจากพบผู้ป่วย อ.เชกา จ.บึงกาฬ ทานผลิตภัณฑ์ไม่มีทะเบียน ยี่ห้อสกินนี่ ไวท์ Skinny white ซึ่งสั่งซื้อจากเฟซบุ๊กแล้วมีอาการสับสน พูดคุยไม่รู้เรื่อง ไม่นอน จึงมาโรงพยาบาล ทาง สสจ.ได้ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานีตรวจพบไซบูทรามิน สารอันตรายต่อผู้บริโภค ที่หากได้รับยาในปริมาณมากอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ จึงขอให้ช่วยกันเฝ้าระวัง และให้ความรู้ผู้บริโภค พิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร</p>